

Có thực là vấn đề thủ dâm rất nhiều lần có thể gây ra yếu sinh lý hay không?

*Thưa bác sĩ, tôi năm nay 28 tuổi, từ thời gian còn học trung cấp cho đến nay em liên tục tự sướng tới 5 – 6 lần 1 tuần, nhiều hôm tới 2, 3 lần/ngày. Đôi khi muốn dứt mà không thể dứt nổi. Dưới thời điểm ra trường, Mặc dù thì có bận công vấn đề nhưng lối sinh hoạt này em vẫn giữ đều đặn, dù vậy thời gia tự sướng hôm càng ít đi khiến cho cháu cực kỳ lo lắng. Tôi chưa biết liệu **tự sướng nhiều lần thì có sinh lý yếu không**. Mong các bác sĩ giúp em lời tư vấn, em xin cảm ơn!*

[Chữa yếu sinh lý](#)

[Khám sinh lý](#)

[Khám yếu sinh lý ở đâu](#)

[Cách trị yếu sinh lý](#)

[Chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu](#)

[Trị yếu sinh lý nam](#)

[Khám sinh lý nam](#)

[Chi phí điều trị xuất tinh sớm](#)

[Chữa bệnh xuất tinh sớm](#)

[Điều trị xuất tinh sớm ở đâu](#)

[Khám xuất tinh sớm ở đâu](#)

[Chi phí chữa bệnh xuất tinh sớm](#)

[Trị xuất tinh sớm ở đâu](#)

[Điều trị rối loạn cương dương](#)

[Chữa rối loạn cương dương ở đâu](#)

[Chữa rối loạn cương dương](#)

[Liệt dương là gì](#)

[Liệt dương có chữa được không](#)

[Chữa trị rối loạn cương dương](#)

[Chữa liệt dương ở đâu](#)

[Phòng khám nam học hà nội](#)

[Chữa nam khoa ở đâu tốt](#)

[Tư vấn nam khoa qua điện thoại](#)

[Giá khám nam khoa](#)

[Phòng khám nam khoa uy tín tại hà nội](#)

[Tu van nam khoa](#)

[Các bệnh nam khoa thường gặp](#)

[Bảng giá khám nam khoa](#)

[Chi phí khám nam khoa](#)

(Việt Tấn – Đống Đa)

Giải đáp khúc mắc **tự sướng nhiều liệu có yếu sinh lý không**

Kính chào bạn, thứ nhất phòng khám đa khoa Thái Hà xin được cảm ơn bạn đã từng tin nhiệm thưa thư về giúp chúng cháu. Về vấn đề **tự sướng rất nhiều lần liệu có sinh lý yếu không** mà bạn câu hỏi thì những bác sĩ bệnh nam khoa của phòng khám xin được tư vấn ví dụ sau:

Thủ dâm là 1 hành vi sinh dục rất thông thường của cả nam giới cùng với đàn bà. Nó thật sự thì có khá nhiều tiện lợi như là giảm sút sợ hãi, phòng ngừa hậu quả lây nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm như bệnh sùi mào gà, căn bệnh lậu...

Thế nhưng, vấn đề lạm dụng tự sướng lại có thể dẫn tới các nguy hiểm xấu tới tính mệnh tâm lý của nam giới. Đối với trường hợp của bạn, thủ dâm 5 – 6 lần/tuần, nguy hiểm nhất là 2 – 3 lần 1 ngày và đã từng kéo dài không ít năm, giúp thấy bạn từng thủ dâm quá rất nhiều lần và có khả năng là hậu quả khiến cho bạn bị sinh lý yếu.

Liệu thủ dâm nhiều lần liệu có sinh lý yếu không

Theo các tìm hiểu thì **tự sướng nhiều lần thì có sinh lý yếu không** có thể trả lời qua những tác động của lối sinh hoạt này như:

Xuất tinh kịp thời

Các người bệnh thủ dâm quá độ có thể mất đi xác suất kiểm chế quá trình ra tinh. Quá trình kích thích ham muốn quá mạnh tới các dây thần kinh có khả năng tạo ra độ xuất tinh sớm không yêu cầu.

Hao tổn sức lực

Đây chẳng hề là nguy hiểm không tốt nhất của việc “tự sướng” nhưng nó sẽ làm cho bạn mất đi khá nhiều năng lượng, thể chất cũng vì thế mà suy giảm dần. Vấn đề thể lực giảm sút làm cho đáng mày râu không khó mắc phải yếu sinh lý phái mạnh thời gian tuổi còn trẻ.

Mất cảm hứng khi quan hệ

Thời gian tự sướng quá mức bạn sẽ dần biến mất cảm xúc bằng tình dục do trong quá trình tự sướng hậu quả đến lượng testosterone trong cơ thể. Biến mất cảm xúc chuyện ấy là một trong số triệu chứng của bệnh yếu sinh lý đàn ông.

Các bác sỹ cho biết nam giới ví như tự sướng nhiều trong liệu trình trước thời gian lập gia đình có khả năng khiến suy thận, dương khí yếu, ra tinh kịp thời, lên đỉnh sớm, rối loạn di tinh cùng với bị phì đại tiền liệt tuyến.

Bạn Trung Quân thân mến, qua trả lời trên kia, thì có lẽ bạn đã nắm được câu trả lời **tự sướng rất nhiều lần liệu có sinh lý yếu không**. Điều cần thời điểm này là bạn cần từ phá lối sinh hoạt tự sướng luôn trước lúc quá muộn. Bên cạnh đó bạn cần phải chăm chỉ tập thể dục thể thao để tăng lại tính mệnh của mình.

Ví như còn bất cứ điều gì cần phải vướng mắc hoặc chưa rõ về vướng mắc **tự sướng nhiều lần có sinh lý yếu không**, bạn có khả năng gọi điện bằng hệ thống giải đáp của Bệnh viện Thai Hà trên kia trang web để hiểu rõ chi tiết, cũng như hưởng các khuyến mãi từ đặt hẹn Online. Hay bạn cũng có thể gọi điện miễn phí đến phòng khám Thái Hà qua đường dây nóng: 0365.116.117 để nhận được quá trình giúp đỡ cụ thể. Chúc bạn mau khỏe!